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  นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ข้ึนบัลลังก์ และได้ดําเนินการประชุม โดยอนุญาต
ให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ต่อท่ีประชุม โดยใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ โดยท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดินในวาระแรก ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมี
หลักการให้ปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือดําเนินกาสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเหตุผลของการเสนอร่าง
ดังกล่าวเนื่องจาก มาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การตรวจเงินแผ่นดินให้
กระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง และให้การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงมาตรา ๓๐๑ วรรคสอง บัญญัติว่าในระหว่างท่ียังไม่มี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อํานาจหน้าท่ีแทนประธานกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้
สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จํานวน ๗ คน 
การสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและบทเฉพาะกาล ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีสมาชิกสนใจอภิปรายพอสมควร 
 จากนั้น นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ตัวแทนของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตอบชี้แจงข้อห่วงใย
ของสมาชิกหลายเรื่อง เช่น การทํางานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขณะท่ียังไม่มีผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยกล่าวว่าท้ังข้าราชการฝ่ายประจําและผู้กํากับดูแลหรือผู้รักษา
ราชการแทนได้พยายามทํางานให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
โดยผู้รักษาราชการนั้นเป็นผู้พิจารณาความดีความชอบให้ข้าราชการประจํา ท้ังนี้ผู้รักษาการแทนไม่สามารถ
เสนอกฏหมายเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนให้กับตนเอง ส่วนการดําเนินงานของสํานักงานฯ ได้ทําหน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ี
ตามกฎหมายทุกข้ันตอน 
 เม่ือปิดอภิปรายแล้วท่ีประชุมวุฒิสภาลงมติรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดินไว้พิจารณา โดยต้ังกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๓ คน กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 ต่อจากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้ 
 ๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาประเมินความคุ้มค่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิต
ไฟฟ้าบนหลังคาอาคารและท่ีอยู่อาศัยซ่ึงคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว โดยประธาน
กรรมาธิการได้แถลงสรุปรายงานต่อท่ีประชุมว่า 
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 ปัญหาความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทําให้สิ่งแวดล้อมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องด้วย การใช้พลังงานในประเทศไทยและ
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกจึงต้องหันมาเอาใจใส่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีลดปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากข้ึน ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยต้องพ่ึงพาเชื้อเพลิงท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ
สูง โดยต้องพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติมากกว่าร้อยละ ๗๐ ในขณะเดียวกัน การจัดเตรียมหาแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า
ของประเทศไทยเพ่ิมเติมต้องพบกับปัญหาความไม่ยอมรับของประชาชนต่อการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ท้ัง
โรงงานไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
 แนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ก็
คือ การก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานสะอาดเพ่ือใช้เองและสามารถขยายเข้าระบบ
สายส่งไฟฟ้าของประเทศได้ แหล่งพลังงานในประเทศไทยชนิดหนึ่งท่ีมีศักยภาพสูงและสามารถใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ พลังงานแสงอาทิตย์ จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงมีค่ารังสีรวมของ
แสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพ้ืนท่ีท่ัวประเทศมีค่าเท่ากับ ๑๘.๐ เมกะจุลต่อตารางเมตร-วัน หรือประมาณ 
๕.๐ กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร-วัน จัดอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับหลายประเทศ หากรัฐบาลมีมาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนท่ีมีบ้านเรือนอยู่อาศัยใช้เทคโนโลยีระบบเซลล์แสงอาทิตย์ติดต้ังบนหลังคาอาคารและท่ีอยู่
อาศัยก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองและหรือขายให้กับระบบสายส่งของการไฟฟ้า ซ่ึงจะช่วยชะลอการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ เมกะวัตต์ได้ 
 กรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนการใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าบน
หลังคาอาคารและท่ีอยู่อาศัย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุนโดยการออกเป็น
มาตรการส่งเสริมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ให้กระทรวงพลังงานกําหนดให้มีสัดส่วนเป้าหมายปริมาณการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บนอาคารและท่ีอยู่อาศัยเข้าไปในแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติให้ชัดเจน และกําหนดราคาการรับซ้ือไฟฟ้าใน
อัตราท่ีเหมาะสม โดยเน้นให้เกิดการติดต้ังระบบโดยภาคประชาชนและชุมชนมากข้ึน และนโยบายไม่ควร
ปรับเปลี่ยนบ่อย หรือหากมีการปรับเปลี่ยนควรมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล่วงหน้าเพ่ือให้มีการปรับตัว
ได้ 
 ๒. ให้กระทรวงพลังงานพิจารณากําหนดราคาในการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff สําหรับการรับ
ซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ติดต้ังบนหลังคาอาคารและท่ีอยู่อาศัย ในราคาท่ีเหมาะสมและมี
แรงจูงใจ สอดคล้องกับเทคโนโลยีและต้นทุนการติดต้ังในแต่ละห้วงเวลา มีเวลาคืนทุนไม่ยาวจนไม่เกิดแรงจูงใจ 
 ๓. ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้ันตอน
การพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคาอาคารและบ้านอยู่อาศัย ให้มีข้ันตอนท่ี
ง่าย กระชับ รวดเร็ว และมีกําหนดเวลาการพิจารณาอนุญาตในแต่ละข้ันตอนท่ีชัดเจนและเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 ๔. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ท่ีไม่
เอ้ือต่อการดําเนินการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารและท่ีอยู่อาศัย 
 ๕. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือการส่งเสริมการลงทุนสําหรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตแผงเซลล์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ เป็นต้น 
 ๖. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ประชาชนผู้ลงทุนติดต้ังระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน และผู้ซ้ือบ้านใหม่ท่ีมีระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าติดต้ังมากับบ้าน
หลังใหม่ เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของค่าลงทุนระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า 



3 

 ๗. ให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานปรับปรุงระเบียบข้ันตอนการขออนุญาตขายไฟฟ้าให้มี
ข้ันตอนท่ีกระชับและรวดเร็ว และมีการประกาศให้ทราบถึงข้ันตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะหาก
เป็นบ้านอยู่อาศัยท่ัวไปควรให้มีช่องทางด่วน (Fast Track) เปิดให้บริการเป็นกรณีเฉพาะ 
 เม่ือประธานกรรมาธิการสรุปรายงานต่อท่ีประชุมแล้ว มีสมาชิกอภิปราย ๑ ท่าน จากนั้นประธานได้
สอบถามความคิดเห็นของท่ีประชุม ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว 
 ๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ถอดบทเรียนน้ําท่วม ๒๕๕๔ : เตรียมรับมือปัญหาสุขภาพ ซ่ึง
คณะกรรมาธิการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว ท้ังนี้ รายงานดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
      ๑. ด้านการบริหารจัดการเก่ียวกับผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน 
  ๑.๑ การจัดระบบบริหารจัดการ 
   ๑.๑.๑ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการสรุปบทเรียนและแนวทางในการจัดระบบการ
บริหารจัดการในภาวะอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ควรมีแผนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   ๑.๑.๒ การจัดการศูนย์พักพิง ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการ มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในศูนย์พักพิง 
   ๑.๑.๓ โรงพยาบาลต่าง ๆ ควรมีแผนประคองกิจการในกรณีท่ีเกิดวิกฤติการณ์น้ํา
ท่วมโรงพยาบาลท่ีทําให้ระบบทุกอย่างปิดตัวลง โดยสามารถดําเนินการให้บริการประชาชนต่อไปได้ 
   ๑.๑.๔ ทุกจังหวัดควรมีการพิจารณาถึงการประยุกต์เป็นพาหนะในการส่งต่อผู้ป่วย 
ซ่ึงจะสามารถจัดวางเตียงผู้ป่วยได้หลายเตียงและมีการติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสําหรับการส่งต่อผู้ป่วย 
ซ่ึงจะทําให้การส่งต่อผู้ป่วยสามารถดําเนินการได้พร้อมกันหลายรายในคราวเดียวกัน 
   ๑.๑.๕ รฐับาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณาแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของประชาชนอย่างจริงจัง เนื่องจากพบว่าสาเหตุสําคัญการเสียชีวิตมาจากการจมน้ํา 
พลัดตกน้ํา และไฟฟ้าซ็อต โดยควรกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ําให้แก่เด็กในโรงเรียน เพ่ือให้เด็กมี
ทักษะในการว่ายน้ําและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นอกจากนี้ควรจัดหาเสื้อชูชีพ รวมถึงการจัดซ้ือถังเก็บ
น้ําฝนเพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนใช้ในพ้ืนท่ีน้ําท่วม 
   ๑.๑.๖ รฐับาลจะต้องให้ข้อมูลและความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง
และปลอดภัย ด้วยเนื้อหาท่ีเข้าใจง่าย เท่ียงตรงและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้า นั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรร่วมมือในการดําเนินการให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม 
   ๑.๑.๗ หนว่ยงานระดับท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องตระหนักถึง
หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนแก่ประชาชน โดยจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการ
เตรียมพร้อมสําหรับการดูแลบุคคลในครอบครัว รูปแบบการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การก่อสร้างถนนหนทาง 
การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือท่ีจําเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับสถานการณ์น้ําท่วม รวมท้ังการจัดทําฐานข้อมูล
ทางด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 
   ๑.๑.๘ ภาครัฐจะต้องสร้างกลไกการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้ามามีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนในภาวะน้ําท่วม เพ่ือให้องค์ประกอบและภาคส่วนรวมท้ังผู้มีจิตอาสาต่าง ๆ ท่ีจะเข้ามามีส่วน
ร่วมสามารถใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๑.๒ การจัดระบบฐานข้อมูล 
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   ๑.๒.๑ ควรมีการปรับปรุงระบบการรายงานจํานวนผู้เสียชีวิตใหม่เพ่ือให้มีระบบการ
รายงานกลางท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และมีรายงานจํานวนผู้เสียชีวิตท่ีเป็นปัจจุบัน โดยมีการบูรณาการ
ข้อมูลจากทุกหน่วยงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
   ๑.๒.๒ ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด โดยแบ่งตามช่วงอายุ และ
สาเหตุ เพ่ือให้เห็นสถานการณ์และแนวโน้มของการเสียชีวิต และนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขครั้งต่อไป 
   ๑.๒.๓ กรุงเทพมหานครควรมีข้อมูลของประชาชนในเขตน้ําท่วม และจัดทําข้อมูล
ด้านสุขภาพให้มีความชัดเจน โดยมีหน่วยงานกลางทําหน้าท่ีในการประมวลข้อมูลของพ้ืนท่ีน้ําท่วมรวมถึง
ประชาชนท่ีติดค้างอยู่ในบ้านพักของทุกเขตอย่างบูรณาการ และควรมีระบบในการดูแลประชาชนในช่วงเกิด
ภัยพิบัติอย่างท่ัวถึง 
  ๒. ด้านการบริหารจัดการเก่ียวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   ๒.๒.๑ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้ามาดําเนินการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการ
ให้บริการของบริษัทต่าง ๆ ท่ีทําความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ําท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ํายาทําความ
สะอาด และยาฆ่าเชื้อโรค เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยและพนักงานทําความสะอาดของ
บริษัท 
   ๒.๒.๒ การดําเนินการเก่ียวกับขยะมูลฝอย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดให้มีกลไก
การบริหารจัดการการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีสถานท่ีจัดเก็บขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย 
และมีพ้ืนท่ีสํารองสําหรับการรวบรวมและกําจัดขยะ รวมถึงการให้ความรู้กับประชาชนในการให้ความร่วมมือ
แยกขยะอย่างถูกวิธี 
    ๓. ด้านการบริหารจัดการเก่ียวกับควบคุมป้องกันการกระจายของเชื้อโรค 
   หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรตระหนักและให้ความสําคัญกับโรคทางเดินหายใจท่ีเกิด
จากเชื้อรา และควรมีการคาดคะเนล่วงหน้าถึงชนิดของเชื้อราดังกล่าว เพ่ือคาดการณ์ถึงแนวโน้มของปัญหา
สุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการกลับเข้าบ้านภายหลังน้ําท่วมว่ามีข้อควรระวังอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการ
เกิดโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเชื้อราท่ีพบหลังน้ําท่วม
ว่ามีก่ีชนิด อะไรบ้าง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไร 
 ต่อจากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องท่ีค้างพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๔ 
  ๒. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๕ 
  ๓. รายงานผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
  ๔. รายงานประจําปี ๒๕๕๓ และประจําปี ๒๕๕๔ ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ท้ังนี้ ไม่มีสมาชิกอภิปรายในรายงานท่ี ๑ – ๓ จึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว ส่วนการ
พิจารณารายงานประจําปี ๒๕๕๓ และประจําปี ๒๕๕๔ ของศาลรัฐธรรมนูญนั้น มีสมาชิกสนใจอภิปรายหลาย
ท่าน โดยส่วนใหญ่เป็นข้อซักถามในเรื่องวิธีการแนวคิดในการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นนายชวนะ  
ไตรมาศ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ตอบชี้แจงเก่ียวกับคดีในศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันคดียังไม่ล้นศาล การ
ทํางานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถทํางานร่วมกันด้วยดีไม่มีปัญหาแต่ประการใด ส่วนการใช้
สิทธิของประชาชนนั้นก็เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้ร้องต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และเป็นไปตาม
เง่ือนไขตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ ส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขณะนี้อยู่ระหว่าง
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ดําเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ดําเนินการตามกระบวนการวิธี
พิจารณาคดีตามระเบียบท่ีกําหนด 
  ๕. รายงานการเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงมีผู้
สอบถามพอสมควร โดยเฉพาะในส่วนของหนี้สาธารณะ และการตรวจสอบบัญชี จากนั้นตัวแทนของ
กรมบัญชีกลางได้ตอบชี้แจง 
  ๖. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีคุณขนิษฐา  สุขกังวาน 
รองเลขาธิการสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุมวุฒิสภา ท้ังนี้มีสมาชิกสนใจสอบถามพอสมควร เช่น 
ความคืบหน้าการปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้องให้แก้ข้าราชการ การทํางานของราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
มากน้อยเพียงใด ก.พ.ร.มีวิธีการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการอย่างไร  จากนั้น รอง
เลขาธิการ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า ปัจจุบัน ก.พ.ร.ยังคงมีประเด็นท่ีจะต้องปรับปรุง เช่น 
การบริการประชาชน การบูรณาการงานของแต่ละหน่วยราชการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
ระบบราชการ ซ่ึงการแก้ไขปัญหานี้โดยการทําเป็นตัวชี้วัดและขอให้แต่ละกรมจัดทําโครงการป้องกันการทุจริต 
ส่วนท่ีจะต้องปรับปรุงประเด็นต่อมาคือการบริการด้วยเทคโนโลยี การแก้ไขกฎหมายระเบียบท่ีจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซ่ึง ก.พ.ร.จะได้ทบทวนให้เป็นไปตามกฎหมายการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดีต่อไป ส่วนการพัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่ได้มีการฝึกอบรมให้เป็นข้าราชการท่ีมีคุณภาพสําเร็จไป ๔ รุ่นแล้ว 
ส่วนการประเมินผลภายหลังปฏิรูประบบราชการมาแล้ว ๑๐ ปีนั้นได้จัดทําตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน
ราชการ พบว่า ๘๐% มีการทํางานท่ีดีข้ึน 
  ๗. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ของคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานและสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
  ๘. รายงานประจําปี ๒๕๕๕ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซ่ึงมีสมาชิก
อภิปรายหลายท่าน ส่วนใหญ่ชื่นชมการดําเนินงานของ ส.ส.ส. 
  ๙. รายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ของบริษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด กระทรวงคมนาคม 
  ๑๐. รายงานการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙,๒๕๕๐,๒๕๕๑,๒๕๕๒,๒๒๓ 
 
  เม่ือท่ีประชุมวุฒิสภารับทราบรายงานท้ัง ๑๐ ฉบับแล้ว  ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
จะขอเลื่อนรายงานฉบับท่ีเหลือไปในการประชุมครั้งต่อไป  ซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง  จากนั้นประธานสั่งปิด
ประชุมในเวลาประมาณ ๑๗.๔๒ นาฬิกา 
   
  

  

 

 

  


